

Số: /BC-UBND

Phổ Văn, ngày tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015
(đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019)

Thực hiện Công văn số 324/PNV ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Phòng Nội vụ thị xã Đức Phổ về việc đề nghị báo cáo tổng kết thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015(đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019).

UBND phường Phổ Văn báo cáo nội dung công văn trên như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT

1. Cơ cấu tổ chức UBND phường.

a) Việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2019) đã được Ủy ban nhân dân chỉ đạo thực hiện kịp thời, đồng bộ và thống nhất chặt chẽ.

Trên cơ sở Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2019) và Nghị định của Chính phủ quy định, UBND phường đã ban hành Quy chế làm việc của UBND nhiệm kỳ 2016-2021, 2021 – 2026; hàng năm xây dựng chương trình công tác.

Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, UBND phường đã triển khai thực hiện các chủ trương, đề án của Tỉnh về tổ chức bộ máy, nhân sự của chính quyền cấp xã và đề ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội, ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, cụ thể như: Tổ chức thực hiện ngân sách, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quản lý và sử dụng đất đai; bảo vệ môi trường, giáo dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, tôn giáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo... thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, thực hiện rà soát, phân loại đơn vị hành chính đúng quy định. Thực hiện đúng quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND. Số lượng Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND phường luôn đảm bảo; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục đúng theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

b) Việc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy được thực hiện đảm bảo theo quy định, phù hợp với thực tế tại địa phương và hoạt động hiệu quả. Số lượng cấp phó của người đứng đầu: 02 người (phường Phổ Văn thuộc đơn vị hành chính loại 2 được bố trí 02 Phó chủ tịch UBND).

- Về quản lý, sử dụng biên chế công chức thực hiện theo quy định.

Phủ Văn phòng loại 2, biên chế được giao 21 người. Thực hiện 19 người (Cán bộ 10 và công chức 09¹), hiện nay thiếu 01 công chức và Bí thư Đoàn TNCSHCM phường.

- Về quản lý, sử dụng Người hoạt động không chuyên trách phường được thực hiện đảm bảo theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi. Số lượng giao 12 người. Hiện nay thực hiện bố trí 12 người²),

- Về quản lý, sử dụng Người hoạt động không chuyên trách tổ dân phố được thực hiện theo quy định, đồng thời thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy Đức Phổ (nay là Thị ủy) về sắp xếp tinh gọn kiêm nhiệm (Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban CTMT tổ dân phố).

2. Về phân cấp ở địa phương.

- Ủy ban nhân dân phường nghiêm túc thực hiện các nội dung quy định của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc Hội.

- Đối với đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp tới cấp xã: Giữ nguyên đơn vị hành chính, không sát nhập Tổ dân phố.

- Thực hiện Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Xã Phố Văn chuyển thành phường Phố Văn kể từ ngày 01/4/2020 (theo Thông báo số 21/TB-UBND ngày 22/01/2020 của UBND huyện Đức Phổ về việc thay đổi đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã). Các thôn chuyển thành Tổ dân phố (theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc chuyển các thôn thành tổ dân phố thuộc các phường của thị xã Đức Phổ).

- Quá trình triển khai thực hiện chức trách nhiệm vụ theo phân quyền đã phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền; đã khai thác và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực của địa phương; phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức và công dân; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên đất cả các lĩnh vực được nâng cao, thúc

¹ Chỉ huy trưởng Quân sự 01; Văn phòng - Thống kê 02; Địa chính - Xây dựng – Đô thị và Môi trường 01; Tài chính - Kế toán 02; Tư pháp - Hộ tịch 01; Văn hóa - Xã hội 02.

² Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 01; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam 01; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam 01; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 01; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 01; Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 01; Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy 01; Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận 01; Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã hội, dân số, bảo vệ trẻ em 01; Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa 01; Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông - Thú y cơ sở 01; Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ 01.

đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc phân cấp quản lý nhà nước xác định rõ nhiệm vụ cần làm, phải làm, không có sự chồng lấn về công việc giữa các cấp, làm cho mỗi cấp nhất là địa phương thể hiện được tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và hoạt động có hiệu quả.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Về thuận lợi trong triển khai thực hiện Luật:

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết luôn được quan tâm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và nhận thức ngày càng sâu sắc hơn trong toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp... Từng cấp, từng ngành đã triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, khoa học, nghiêm túc, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình bước đi phù hợp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, tạo chuyển biến tích cực, có sức lan tỏa.

UBND phường đã bám sát Luật Tổ chức Chính phủ; Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc Hội; kế hoạch, chương trình hành động của Thị ủy; UBND thị xã để tổ chức thực hiện cơ bản đảm bảo chất lượng, xác định được nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện. Thực hiện tốt công tác quản lý biên chế; bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức hợp lý. Việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức được triển khai đúng theo tinh thần văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Tổ chức và hoạt động của UBND phường từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có nhiều tiến bộ, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương; trong quá trình chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND phường thực hiện nghiêm những quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện. UBND phường đã ban hành và sửa đổi Quy chế làm việc cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Từ đó, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, đề cao vai trò trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND năng động, sáng tạo, nhạy bén trong chỉ đạo, điều hành, sâu sát đã góp phần tích cực vào việc thực hiện đạt các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm của địa phương đề ra; tập thể UBND phường luôn có sự đoàn kết nhất trí cao trong quản lý, điều hành các hoạt động quản lý Nhà nước, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi thành viên UBND. Trên cơ sở quy chế làm việc đã ban hành và theo quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương, UBND phường thảo luận tập thể và quyết định theo đa số đối với các vấn đề quan trọng khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND phường quyết định. Các công việc cần giải quyết được UBND phường đưa ra thảo luận và quyết định từng vấn đề tại phiên họp UBND thường kỳ hoặc bất thường, các quyết nghị tập thể của UBND được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên UBND đồng ý. UBND phường tổ chức các phiên họp thường kỳ đúng theo quy định và trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, rõ ràng, minh bạch, bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể. Các công việc được giải quyết theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự giám sát của HĐND phường trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

Việc triển khai thí điểm thực hiện các mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh còn hạn chế. Đầu tư nguồn lực để nghiên cứu xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã còn chậm theo lộ trình.

III. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG SỬA ĐỔI TRONG LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ: Không

UBND phường Phổ Văn kính báo cáo Phòng Nội vụ thị xã Đức Phổ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ thị xã;
- CT, PCT UBND phường;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Linh